



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुकล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มี มติ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วน โดยใช้มาตรการทางการบริหารและจัดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुकล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จึงประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुकล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแส โดยมีช่องทางต่างๆดังนี้

๑. แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ๔๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี
๒. แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๖๓๗๔ - ๐๔๗
๓. แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ๔๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๓๐
๔. แจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ www.kokyae.go.th เมนู “แจ้งเรื่องร้องทุกข์”
๕. แจ้งเบาะแสผ่าน Facebook : อดต.โคกแย้ “กล่องข้อความ (Messenger)”

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้



ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รบกวนทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แจ้งด้วยตนเองได้ที่

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
๔๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกแย้
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

แจ้งผ่านโทรศัพท์

Tel. ๐ - ๓๖๓๗๔ - ๐๔๗

แจ้งผ่านไปรษณีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
๔๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกแย้
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๓๐

แจ้งผ่านเว็บไซต์

www.Kokyae.go.th



แจ้งผ่านตู้แสดงความคิดเห็น

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
๔๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกแย้
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี



***ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เท่านั้น

